

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TỚI VỚI Trà Quán Hòa Nhập

Ở Việt Nam, chén trà/ cà phê mở đầu câu chuyện và cũng là cách chủ nhà thể hiện sự hiếu khách của mình. Ở Trà quán Hòa Nhập, chúng tôi phục vụ Quý khách theo cách Việt Nam truyền thống, trong im lặng. Nhà Trà của chúng tôi được các bạn khiếm thính quản lý, nên chúng tôi mong Quý Khách cùng hợp tác với nhân viên trong quán khi kêu đồ uống bằng ngôn ngữ ký hiệu, sử dụng các biểu tượng/ hình vẽ trong thực đơn, các từ viết sẵn trên những miếng gỗ trên bàn hoặc bằng cách chỉ tay. Ngoài ra bút chì và giấy cũng được cung cấp sẵn để Quý khách sử dụng. Tất cả các loại trà, cà phê và bánh mứt trong trà quán đều có sẵn để Quý khách mua mang về. Chúc Quý khách thưởng thức trọn vẹn sự tinh lặng tại Nhà Trà.

TRÀ VIỆT NAM

Mỗi ấm trà được mang tới phục vụ cho một khách. Vui lòng kêu thêm nước sôi khi Quý khách cần.



Trà xanh hữu cơ của Việt Nam VND 57,000

Được trồng tại một nông trang nhỏ và được chế biến trực tiếp từ tay người hái, loại trà có vị se lưỡi nhẹ này có tác dụng chống ô-xi hóa. Trà có màu xanh – vàng nhạt và vị trà ấm, sẽ là một món quà truyền thống ý nghĩa để chào đón khách.



Trà Ô-long: Sản phẩm độc quyền của Nhà Trà VND 68,000

Được trồng ở vùng Trung Nguyên, loại trà hữu cơ này ngấm chậm, cho vị trà ngon nhất ở nước hai. Trà có màu vàng nhạt ngả sang màu mật ong, hương thoang thoang, vị hoa tinh tế làm hài lòng mọi khẩu vị.



Trà Nhài đồng quê VND 68,000

Được trồng hữu cơ và sau đó ướp với hoa nhài, đây là vị trà được yêu thích nhất ở miền Bắc Việt Nam. Trà có màu vàng thanh, hương hoa đậm đà, vị hơi se lưỡi.



Trà thảo mộc hữu cơ Đền Lũng đỏ VND 45,000

Đây là loại trà không có chất caffeine (chất làm tỉnh táo, khó ngủ) mà thay vào đó là loại thảo dược truyền thống có lợi cho bao tử. Loại trà này cũng mang lại cảm giác tươi mát trong ngày hè. Trà có màu vàng nâu, hương mộc, vị tê từ gỗ rất thú vị.



Thẩm Trà Việt VND 135,000

Quý khách có thể chọn 3 loại trà bất kỳ để thưởng thức sự khác biệt trong mùi vị của từng loại. Khách hàng chọn "Thẩm Trà" sẽ nhận được một thẻ khuyến mại giảm 135,000VND khi mua trà hoặc dụng cụ pha trà của Hòa Nhập với giá trị đơn hàng từ 1.320,000 VND trở lên.

CÀ-PHÊ VIỆT NAM CỦA CHÚNG TÔI

Mỗi phin cà-phê dành cho một khách. Đường và sữa đặc hoặc sữa tươi được để riêng để Quý khách tự cho vào theo khẩu vị của mình. Cà phê khi uống lạnh cũng ngon, Quý khách chỉ cần bỏ đá sạch chúng tôi tự làm từ nước tinh lọc dùng trong bếp của nhà trà.



Cà phê địa phương: xưa và nay VND 57,000

Loại cà phê hữu cơ chất lượng cao này được pha trộn giữa cà phê Arabica Cầu Đất và Robusta Ea H'leo, được rang vừa để mang tới vị ngọt và hương diệp xoăn còn đọng lại mãi ở dư vị.



Cà-phê Âm Dương Phố cổ Hội An VND 57,000

Loại cà phê đặc trưng này được tạo ra từ hạt cà-phê Arabica Đà Lạt Bourbon phơi khô trong nắng và cà phê Mô-ka mà khi pha lên, hai hương vị hòa quyện với nhau hoàn hảo để cho ra những giọt cà-phê đậm đà, hài hòa giữa đắng và ngọt.



Cà-phê Ngày mới VND 57,000

Đây là cà phê được trồng ở Cầu Đất, Đà Lạt. Loại cà phê Arabica đặc sản của Việt Nam này phù hợp với cách pha bằng máy, hoặc pha lạnh; nó mang vị của kẹo toffee, hạt điều và hương hoa thoang thoang.



Thẩm cà phê Việt VND 135,000

Quý khách có thể chọn 3 loại cà phê bất kỳ để thưởng thức sự khác biệt trong mùi vị của từng loại. Khách hàng chọn "Thẩm Cà-phê" sẽ nhận được một thẻ khuyến mại giảm 135,000 VND khi mua trà hoặc dụng cụ pha trà của Hòa Nhập với giá trị đơn hàng từ 1.320,000 VND trở lên.

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY TƯƠI



Nước ép Cam Mặt trời VND 68,000

Nước cam vắt từ những trái cam tươi và cả vài tép tinh dầu vỏ cam tự nhiên sẽ là lựa chọn hoàn hảo để thức tỉnh cơ thể bạn sau một ngày dài dưới trời nắng.



Nước Chanh vắt VND 45,000

Thỏa mãn cơn khát với ly nước chanh vắt thơm ngon tươi mát, thêm một trong các loại xi-rô kèm theo cho ngọt giọng nhé!

VUI TAY VUI MIỆNG - ĐỒ ĂN KÈM THEO MÙA

Nhà Trà của chúng tôi có các loại đồ ăn vặt theo mùa để ăn kèm với trà và cà-phê; xin vui lòng xem "Phiếu gọi" để thuận tiện cho việc lựa chọn của Quý Khách!

TRÀ QUÁN

131 Tran Phu, Hoi An
Giờ mở cửa:
Mon-Fri: 08:30-21:00
Sat-Sun: 10:00-20:30

CỬA HÀNG MỸ NGHỆ

103 Nguyen Thai Hoc, Hoi An

+84 (0) 510 3910 168
info@reachingoutvietnam.com

f facebook.com/
reachingout.teahouse
facebook.com/
reachingout.artsandcraftshop

@reachingoutvietnam

Reaching Out Tea House
Reaching Out Arts & Craft

reachingoutvietnam.com

MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ HÒA NHẬP

Năm 2000, một nhóm người khuyết tật Việt Nam, với ý chí và động lực muốn xây dựng cuộc sống độc lập, có ý nghĩa cho chính mình đã thành lập nên Hòa Nhập – cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ chất lượng cao với các sản phẩm là đồ dùng trong nhà và đồ nữ trang.

Cửa hàng mỹ nghệ Hòa Nhập hoạt động theo nguyên tắc của hiệp hội Fair Trade (thương mại công bằng), có 65 nghệ nhân khuyết tật là nhân viên chính thức, và 30 cộng tác viên lâu năm khác trên khắp Việt Nam.

Quán trà này được hình thành từ năm 2012, là nơi sẽ cùng Quý Khách trải nghiệm sự hiếu khách của con người Việt Nam bằng việc thưởng thức trà trong tĩnh lặng. Xin vui lòng hạ giọng thì thầm cùng chia sẻ không gian tĩnh lặng ấy với các Quý khách còn lại trong Nhà trà.

NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI

Tại Trà quán Hòa Nhập, chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn cao nhất vào việc lựa chọn nguyên liệu và cách sao tẩm trà, cũng như cho sự hiếu khách và chất lượng dịch vụ.

Để phục vụ Quý khách chỉ với những sản phẩm mang hương vị hảo hạng và nguồn gốc đáng tin cậy, các đối tác của chúng tôi cũng áp dụng nguyên tắc thương mại bình đẳng (Fair Trade) và dây chuyền sản xuất thân thiện với môi trường, như cách thức hoạt động của Hòa Nhập.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Mọi thứ đồ ăn uống đều được chúng tôi chuẩn bị ngay tại bếp của mình ở phía sau Nhà trà, trong ngày hoặc ngay khi Quý khách gọi đồ. Chúng tôi cũng rang cà phê theo từng đợt nhỏ hàng ngày để đảm bảo mùi vị tươi ngon. Nước pha đồ uống và làm đá là sạch tinh lọc. Tất cả bánh và mứt được làm từ bếp nhà trà. Toàn bộ khay, chén, đĩa... dùng để pha chế và đựng đồ uống, đựng bánh hay đồ ăn kèm khác tại Trà Quán Hòa Nhập đều được làm thủ công tại cửa hàng mỹ nghệ 103 Nguyễn Thái Học. Một số sản phẩm được bày bán tại đây, nhưng phần lớn sản phẩm được bày bán ở bên cửa hàng mỹ nghệ. Xin mời Quý khách sang tham quan cửa hàng và xưởng đồ mỹ nghệ để gặp gỡ các nghệ nhân của chúng tôi đang trực tiếp làm nên những sản phẩm đó.

GÓP Ý

Những ý kiến đóng góp của Quý khách có ý nghĩa lớn với chúng tôi. Nếu Quý khách nhận thấy có điểm nào chúng tôi có thể làm tốt hơn, xin vui lòng chia sẻ trực tiếp với người quản lý Trà quán, hoặc gửi cho chúng tôi thông qua trang web Tripadvisor.com.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách!



THỰC ĐƠN